

Số: 192 /ĐA-SNN

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 02 năm 2019

ĐỀ ÁN

HỢP NHẤT TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y, TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT, TRẠM KHUYẾN NÔNG THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THUỘC UBND CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. Sự cần thiết phải kiện toàn tổ chức bộ máy

Với đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn phát triển ngành chăn nuôi, thú y, trồng trọt, công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa bàn tỉnh và yêu cầu thực hiện cải cách hành chính và triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua hoạt động chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật và hoạt động khuyến nông đã có nhiều đổi mới và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên với yêu cầu nhiệm vụ mới cần có sự tập trung, đổi mới trong hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật và hoạt động khuyến nông nhất là ở cấp huyện. Do đó việc xây dựng Đề án hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thuộc UBND huyện, thành phố thành Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và chuyển về trực thuộc UBND huyện, thành phố quản lý là cần thiết.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ sự nghiệp nông nghiệp và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

II. Cơ sở pháp lý để xây dựng đề án

- Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;